

THÁI THỤY

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong cung cấp nước sạch

Trước những tồn tại, hạn chế trong việc cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn, huyện Thái Thụy đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cung cấp nước sạch nông thôn, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa hoạt động cấp nước trong thời gian tới bảo đảm ổn định về số lượng, chất lượng phục vụ đời sống nhân dân, nhất là vào mùa hè khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao.



Công nhân nhà máy nước sạch Thái Dương kiểm tra hệ thống bể xử lý nước sạch.

Trên địa bàn huyện hiện có 11 đơn vị, trong đó có 10 doanh nghiệp, 1 xã quản lý 15 công trình cấp nước sạch cho nhân dân; với tổng công suất thiết kế là 65.900m³/ngày, đêm. Thời gian qua, hoạt động cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế xảy ra ở một số địa phương và đơn vị cấp nước như: thiếu nước cục bộ, áp lực nước yếu, một số chỉ tiêu về chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán dẫn tới việc nhân dân còn có ý kiến, kiến nghị về hoạt động cung cấp nước sạch. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do nhu cầu sử dụng nước tăng cao so với ngày thường nên tại một số địa phương như khu vực thôn Bắc Đồng (xã Dương Hồng Thủy) thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy nước Toàn Thịnh

thiếu nước cục bộ, áp lực nước không đủ mạnh. Theo kết quả xét nghiệm nước của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngày 19/1/2023, tại trạm cấp nước xã Hồng Dũng vẫn còn chỉ tiêu về hàm lượng Clo₂ cân nhắc phục, tại trạm cấp nước xã Mỹ Lộc còn chỉ tiêu về độ đục cần khắc phục. Đối với nhà máy nước xã Thụy Quỳnh, nước bị nhiễm mặn (xảy ra từ ngày 28 đến ngày mùng 4 Tết). Nguyên nhân của những tồn tại trên được ngành chức năng huyện đánh giá ngoài những yếu tố khách quan còn có những yếu tố chủ quan của các đơn vị cấp nước chưa chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phương án cấp nước an toàn; công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương với các đơn vị cung cấp nước sạch chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống công trình cấp nước còn hạn chế...

Đồng chí Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Để hoạt động cấp nước sạch được ổn định, bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ đời sống dân sinh, nhất là vào mùa hè khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao, UBND huyện đang tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, phương án bảo vệ công trình, kế hoạch ứng phó, xử lý sự cố, quy chế phối hợp với địa phương. Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống cấp nước theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm cấp nước phục vụ nhân dân liên tục, đầy đủ; công khai các nội dung theo quy định; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, nâng cấp đường ống và công suất trạm cấp nước; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, có phương án bố trí thêm nhân lực để sẵn sàng tiếp

nhận thông tin và xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước.

Cùng với các nhà máy, trạm cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện, nhà máy nước sạch Thành Thụy, nằm trên địa bàn xã Thụy Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước, chất lượng phục vụ người dân trong mùa hè sắp tới. Theo ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc nhà máy nước sạch Thành Thụy: Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại các xã do nhà máy cấp nước thường tăng từ 20 - 30%. Vì vậy, để bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu, mất nước trong mùa hè, nhà máy đang tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vận hành theo đúng quy trình sản xuất nước sạch; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, có phương án bố trí thêm nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Bên cạnh đó, nhà máy cũng phối hợp với địa phương trong việc bảo vệ hạ tầng công trình cấp nước; kịp thời thông báo tới các xã, thị trấn thời gian duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình nước sạch để nhân dân nắm được, chủ động trong việc sử dụng nước sạch; thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng nước bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị cấp nước trong việc quản lý, bảo vệ công trình nước sạch; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm với các tổ chức, cá nhân có hành vi làm hư hại công trình cấp nước sạch theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi trộm cắp, phá hoại mạng lưới đường ống nước, chăn nuôi, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc cung cấp nước sạch, báo cáo về huyện. Đồng thời, tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, để xuất UBND huyện giải quyết theo quy định.

TRẦN TUẤN

ĐIỆP NÔNG

Đẩy mạnh phát triển cây màu xuân

Là vựa rau lớn nhất của huyện, những ngày này, vựa xã ĐIỆP NÔNG (Hưng Hà) đi dọc các cánh đồng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh bạt ngàn của ngô, lạc và rau giống các loại. Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên từng diện tích canh tác, bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc, phát triển sản xuất cây màu góp phần cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Vụ xuân năm 2022, cây lạc trên đồng đất ĐIỆP NÔNG cho năng suất và giá trị cao, mỗi sào các hộ dân nơi đây thu về từ 4 - 5 triệu đồng. Niềm vui được mùa được giá đã tạo động lực cho bà Ngô Thị Khả, thôn Ngũ Đông và nhiều hộ dân nơi đây mở rộng diện tích trồng lạc xuân trong năm 2023. "Trước đây gia đình tôi chỉ cấy lúa 2 vụ nhưng mở rộng diện tích trồng lạc xuân trong năm 2022, lạc xuân được mùa, được giá, mỗi sào cho thu từ 4 - 5 triệu đồng nên năm nay tôi tiếp tục mở rộng thêm 2 sào lạc. Tranh thủ những ngày nắng ráo, tôi tập trung nhổ sạch cỏ mạ, xới đất, bón phân, phun phòng, trừ sâu bệnh" - bà Khả chia sẻ.

Giống như bà Khả, vụ xuân năm nay bà Đoàn Thị Sa duy trì trồng 6 sào lạc xuân. Đây là vụ thứ ba gia đình bà chuyển đổi từ vùng sản xuất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng lạc. Theo bà Sa, trồng lạc để chăm sóc,

thời gian sinh trưởng ngắn, sản phẩm thu hoạch đến đầu xe đến tận ruộng thu mua đến đó về thì bà con ai cũng phấn khởi và tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích trồng cây màu.

Thửa ruộng của ông Nguyễn Văn Minh, thôn Ngũ Đông cũng không kém phần nhộn nhịp. Năm nay, gia đình ông xuống giống hơn 4 sào ngô ngọt. Những ngày này khi thời tiết ấm lên, ông Minh đã huy động nhân lực tích cực ra đồng chăm sóc, tĩa dặm, bón phân, làm cỏ cho cây ngô với mong muốn các loại cây trồng sẽ sớm phát triển tốt và đạt được năng suất khi thu hoạch. Ông Minh cho hay: Tranh thủ thời tiết nắng ấm, chúng tôi tiến hành xới xáo phá văng mặt ruộng, tiến hành bón thúc NPK kết hợp vun nhẹ để chống đổ cho cây. Sau bón thúc được 15 - 20 ngày tiếp tục bón thúc lần 2 trước khi cây bước vào thời kỳ ra hoa đậu quả. Cây ngô ngọt là loại cây cho năng suất cao, vừa dẻo vừa có vị thơm ngọt nên được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng; sau khi thu hoạch gia đình còn tận dụng được thân và lá cây làm thức ăn cho gia súc. Bình quân mỗi sào ngô thu 2,5 - 2,8 tạ, cao gấp nhiều lần cây trồng khác nên chúng tôi yên tâm canh tác.

Vụ xuân năm nay xã ĐIỆP NÔNG gieo trồng trên 200ha cây màu xuân, chủ yếu là ngô, lạc, đậu tương, cà rốt và rau màu các loại. Bà Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo

đổi diễn biến của thời tiết để thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, chủ động tưới, thoát nước, thực hiện che chắn, bảo vệ diện tích cây mới trồng, tăng cường sản xuất các loại cây rau màu đang được thị trường ưa chuộng. Chủ động lựa chọn những cây trồng phù hợp với tập quán canh tác, mở rộng diện tích sản xuất theo hướng an toàn để bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định... Thời gian tới, để tạo hướng đi bền vững cho người dân trên những vùng chuyên canh rau màu, HTX tiếp tục liên kết chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu sản phẩm để có phương án, kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chú trọng mở rộng diện tích trồng những loại cây trồng mới có hiệu quả cao; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như hệ thống phun tự động, bón phân tự động; tập trung ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi cho các vùng chuyên canh sản xuất nhằm nâng cao năng suất, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Đẩy mạnh phát triển cây màu vụ xuân ở ĐIỆP NÔNG đã góp phần giúp nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút lao động nông thôn và tạo nguồn lực xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới.

THANH THỤY



Nông dân xã ĐIỆP NÔNG tranh thủ thời tiết nắng ấm tập trung chăm sóc cây ngô.

CÔNG TY TÂN ĐỆ

Đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Những năm qua, cùng với mở rộng quy mô, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) thường xuyên đổi mới công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, những công nghệ, máy móc mới được áp dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Cũng như nhiều công nhân may khác, chị Nguyễn Thị Sim (nhà máy Tân Đệ 6, Công ty Tân Đệ) cho rằng, trong kỹ thuật may thì may túi, may cửa tay, vào khóa và may chun là những công đoạn khó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và tay nghề cao. Tuy nhiên hiện nay, những công đoạn này đều có máy móc tự động hỗ trợ. Có máy móc và công nghệ sản xuất tiên tiến, chúng tôi không chỉ được giải phóng sức lao động mà còn giảm bớt áp lực công việc, tăng được năng suất và giảm tỷ lệ sản phẩm bị lỗi.

Công ty Tân Đệ chuyên sản xuất các loại quần áo jacket, quần áo thể thao cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Patagonia, Marmot, Lululemon, Athletic, The North Face, Under Armour, REI, Black Diamond. Để đáp ứng các tiêu chí của đối tác khách hàng, bên cạnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, Công ty cũng không



Hệ thống máy thêu tự động tiên tiến được Công ty Tân Đệ đầu tư phục vụ sản xuất.

ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Hàng năm, Công ty đều cập nhật công nghệ may mặc mới nhất trên thế giới, đầu tư hàng chục tỷ đồng trang

bị các loại máy móc công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất từ may máy công nghiệp, máy trải vải, máy cắt, máy ép, máy là, máy thêu, máy in... Ông Nguyễn

Trần Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Định hướng của chúng tôi là phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng giá trị cao, vì vậy,

Công ty luôn tìm kiếm thay đổi máy móc, thiết bị mới nhất, tiết kiệm điện, tăng hiệu suất thời gian vận hành thiết bị tối đa để giảm giờ làm cho người lao động, giảm thời gian hao phí vô công và tăng năng suất lao động.

Công ty Tân Đệ, bên cạnh đầu tư mua sắm máy móc, công nghệ mới, hoạt động phát triển ý tưởng, nghiên cứu cải tiến, sáng tạo các máy móc, thiết bị, chi tiết máy để tối ưu hiệu quả làm việc được chú trọng và khuyến khích. Anh Phạm Công Hòa, nhóm trưởng nghiên cứu kỹ thuật may già cũ chia sẻ: Mỗi đơn hàng sản xuất đưa về chúng tôi đều tập trung phân tích kỹ thuật may, nghiên cứu chế tạo các gá, cũ giúp cho công nhân may làm việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng trực tiếp xuống các xưởng theo dõi, nắm bắt thực trạng sản xuất, những bất cập, hạn chế về kỹ thuật may, nhu cầu của công nhân từ đó lên ý tưởng chế tạo các phụ kiện, chi tiết máy hỗ trợ giúp cho chất lượng, năng suất, hiệu quả của người lao động đạt tối đa.

Công ty Tân Đệ có rất nhiều máy móc đặc chủng do đội ngũ kỹ sư cơ khí của Công ty nghiên cứu chế tạo. Tiêu biểu như máy cạp cải tiến đầu nóng và lạnh độc lập giúp công nhân để thao tác, không bị vướng mặt nhiệt và làm được nhiều sản phẩm mà không phải vận hành nhiều máy; bộ cạp chun máy 1 kim lớn để sử dụng cho các công đoạn may của tay, gấu quần có chu vi vòng may bé; máy chấm đầu khóa tự động thông minh hay 1 kim có nhiệt để kẹp viền thay máy

macpi... Anh Phan Văn Chiêu, phụ trách máy thêu và lập trình tự động của Công ty cho biết: Máy móc nhập khẩu công nghệ mới kết hợp với các máy, thiết bị được chế tạo từ đời hồi nhu cầu thực tiễn đã giúp nâng suất lao động một số công đoạn sản xuất tăng gấp 10 - 20 lần, chất lượng bảo đảm đồng đều tuyệt đối. Hiện nay, phần lớn quy trình sản xuất của Công ty Tân Đệ đều có máy móc hỗ trợ người lao động. Những công việc nặng, việc đòi hỏi kỹ thuật tay nghề phức tạp đều được Công ty đầu tư trang bị máy móc tự động toàn phần hoặc bán tự động nên giải phóng sức lao động cũng như áp lực công việc cho công nhân rất nhiều.

Hơn 2 năm chịu tác động của dịch Covid-19, để thích nghi với điều kiện khó khăn, Công ty Tân Đệ không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất. Hiệu quả là sản lượng, doanh thu của Công ty và thu nhập

của người lao động liên tục tăng. Năm 2021, tổng sản phẩm xuất khẩu của Công ty đạt 12,5 triệu sản phẩm, doanh thu xuất khẩu đạt 7.600 tỷ đồng; năm 2022 tổng sản phẩm xuất khẩu đạt 16,7 triệu sản phẩm, tăng 34%, doanh thu xuất khẩu đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2021. Công ty Tân Đệ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn và vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022; được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017 - 2021 khu vực phía Bắc.

KHẮC ĐUAN



Đội ngũ kỹ sư nghiên cứu chế tạo gá, cũ, phụ kiện giúp tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.